

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗/๑๘๗

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๔๑๖๐๖
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างกฎกระทรวง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี
และจังหวัดยะลา พ.ศ. รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่
ผู้ประกอบการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
แก่ผู้ประกอบการโรงงานจำพวกที่ ๒ และจำพวกที่ ๓ ทุกขนาด เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนด
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้
ภาครัฐสูญเสียรายได้จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ปีละประมาณ ๒,๒๑๓,๕๕๐ บาท แต่จะช่วยบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโรงงาน เป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพในเขตท้องที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง ๓ จังหวัด ให้มีความเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจในท้องที่ดังกล่าว
โดยมีมูลค่ามากกว่ารายได้ที่รัฐจะสูญเสียไป ดังนั้น หากกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามนัยมาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้น หรือผลกระทบต่อประมาณการรายได้ที่จะนำมาจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
สำหรับความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณตามแผนการคลังระยะปานกลางอย่างรอบคอบแล้ว
ก็เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม
ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
พ.ศ. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

/อย่างไรก็ดี ...

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินการตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เห็นควรที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรก รวมทั้งแจ้งกระทรวงการคลัง จัดทำประมาณการรายได้ เพื่อกำหนดไว้ในแผนการคลังระยะปานกลางให้ถูกต้องครบถ้วน และใช้เป็นกรอบ ในการวางแผนการดำเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของประเทศ ตลอดจนรายงานและติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ตามนัยพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเตชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๗๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๐